



ฉบับที่ 04/2564

### เรื่อง แลกงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม 2564 ขยายตัวชะลอลง ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่หดตัว ทั้งการใช้จ่ายในหมวดสินค้าในชีวิตประจำวัน หมวดบริการ และยานยนต์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องตามรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณที่ล่าช้าในปีก่อน ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว จากการนำเข้าสินค้าทุนในกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปรับตัวดีขึ้นตามการส่งออก สำหรับรายได้เกษตรกรขยายตัว ทั้งด้านราคาจากราคาอ้อยโรงงานและยางพารา และด้านผลผลิตจากยางพาราและมันสำปะหลัง ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวตามการผลิตเพื่อการส่งออก

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเพิ่มขึ้น จากราคาอาหารสดที่ปรับลดลง ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น สำหรับภาคการเงินเดือนธันวาคม 2563 เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดิม

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัว ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าในชีวิตประจำวัน หมวดบริการ และหมวดยานยนต์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและการเดินทางของผู้บริโภคลดลง สอดคล้องกับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ที่หดตัวในทุกเครื่องชี้ ทั้งจำนวนผู้เยี่ยมชม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย และรายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคาร สำหรับอัตราการเข้าพักแรมลดลงอยู่ที่ร้อยละ 19.9

**รายได้เกษตรกร** กลับมาขยายตัว โดยราคาสินค้าเกษตรขยายตัว จากราคาอ้อยโรงงาน ตามผลผลิตที่ลดลง และราคายางพาราตามความต้องการของอุตสาหกรรมถุงมือยางที่มีต่อเนื่อง ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัว จากผลผลิตมันสำปะหลังและยางพารา ตามพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่กรีดยางที่เพิ่มขึ้น

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ขยายตัวต่อเนื่อง ตามรายจ่ายลงทุนในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ส่วนหนึ่งจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณที่ล่าช้าในปีก่อน และรายจ่ายประจำขยายตัว ตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงปลายเดือนมกราคม 2564

**การลงทุนภาคเอกชน** ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน จากการนำเข้าสินค้าทุนในกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปรับตัวดีขึ้นตามการส่งออก และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวต่อเนื่อง สำหรับยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ชะลอลงเล็กน้อย

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** กลับมาขยายตัว จากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอ ตามการส่งออกที่ปรับดีขึ้น ขณะที่การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัว ตามอุปสงค์ผู้บริโภคที่ลดลง และการผลิตน้ำตาลทรายหดตัวต่อเนื่อง จากผลผลิตอ้อยโรงงานที่ลดลง ตามพื้นที่ปลูกและภัยแล้งในช่วงก่อน

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** ขยายตัวเร่งขึ้น ทั้งการส่งออกและนำเข้าจากจีนเป็นสำคัญ โดยการส่งออกขยายตัวในหมวดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ประเภท Cloud Computing จากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น และส่วนหนึ่งจากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากช่องทางอื่นมาขนส่งผ่านทางบก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น ด้านการนำเข้าขยายตัวในหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์เครือข่าย 5G

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบที่ร้อยละ 0.78 ติดลบเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามราคาอาหารสด อาทิ ข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ และผลไม้สดที่ปรับลดลงตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ขณะที่หมวดพลังงานหดตัวน้อยลง จากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น

**ภาคการเงิน** ยอดเงินฝากและสินเชื่อกคงค้างของสถาบันการเงินเดือนธันวาคม 2563 ขยายตัวใกล้เคียงเดิม โดยเงินฝากคงค้างยังอยู่ในระดับสูง ตามความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจและประชาชน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ด้านสินเชื่อกคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดิม ตามสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากมาตรการสินเชื่อของภาครัฐ และการขยายระยะเวลาชำระหนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย

25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th